



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Nation tv Workpointnews thaigov</p>	<p>รมว.สธ.มอบนโยบาย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบนโยบายการทำงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชน คือ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” โดยมีนโยบายการทำงาน 5 ด้าน คือ 1.การพัฒนาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษาต่อยอด และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 2.การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ 3.การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ความแออัด ระยะเวลารอคอย และภาระค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขีดความสามารถพ.ทุกระดับ พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็นหมอบริการบ้าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 4.ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งระบบบริการ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ประชาชนได้รับการบริการที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ประเทศ 5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร มีความสุขในการทำงาน และก้าวหน้าในอาชีพ</p> <p>ด้าน ดร.สาธิต กล่าวว่า ขอเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งจะขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มสังคมให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน และขออาสาเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบข้อมูล Big Data ของทุกกรมและรพ.ให้นำมาใช้ประโยชน์และสามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นด้วย</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>ชื่นชม รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว เพจ @like Anutin โพสต์ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และอธิบดีกรมต่างๆ ไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงพยาบาล สป.สธ. หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวรับมอบสารสกัดกัญชาจากองค์การเภสัชกรรม ภายหลังกินเสร็จ นายอนุทินยังนำงานไปเก็บด้วยตนเอง โดยมีแฟนคลับเข้าไปแสดงความความคิดเห็นว่า เป็นรัฐมนตรีฯ ดิดดิน กินอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร</p>
<p>สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์ ช่อง 9,TNN Nation tv Newtv สปริงส์นิวส์ เว็บไซต์ แนวหน้า</p>	<p>ผู้บริหาร สธ. ออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร สธ. ออกกำลังกายเพื่อเรียกเหงื่อระหว่างประชุมผู้บริหารระดับสูง ตามนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. แถลงข่าว สธ.ได้รับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ ลีโตนแรกจากอก. แบบหยดใต้ลิ้นชนิด THC สูงขนาด 5 มล. 4,500 ขวด จะทยอยส่งให้รพศ.และผู้ป่วยในโครงการศึกษาวิจัยการรักษาโรคมะเร็งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและการศึกษาวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง และจะได้รับชนิด CBD สูง ขนาด 10 มล. 500 ขวด และชนิด THC: CBD 1:1 ขนาด 5 มล. อีก 1,500 ขวด ภายในเดือนส.ค.นี้ นอกจากนี้ อก. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย สวท. ไอเอ็นเอ็น ทวีทุกช่อง</p>	<p>ไทยฯ จะทยอยผลิตสารสกัดกัญชาสำหรับใช้บรรเทาและรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 200,000 ขวดต่อเดือน ตั้งแต่เดือนก.ย.เป็นต้นไป</p> <p>- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า น้ำมันกัญชาชนิด THC สูง 3,900 ขวด จะกระจายไปให้รพศ. 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารสกัดน้ำมันกัญชาชนิด THC สูง ที่กรมฯ ได้รับ 600 ขวด จะนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง 100 ขวด เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็ง 10 ชนิด อีก 500 ขวด นำไปศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัย รวมถึงทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง สำหรับน้ำมันกัญชาชนิด THC:CBD 1:1 และ CBD สูง ที่จะได้รับจะมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้ในการศึกษาวิจัย และการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ บางส่วนจะนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคลมชัก</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานห้องปฏิบัติการกัญชาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับกัญชา และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานการตรวจที่ได้รับการยอมรับให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ของประชาชน</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้ร่วมกับสถาบันรหัสสากล เปิดตัว Smartbar Application ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านระบบแอนดรอยด์ ส่วนระบบไอโอเอสจะใช้ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ และยังมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชา สามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ ออย. http://thaihpvc.fda.moph.go.th/</p> <p>- ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า การสกัดในล็อตที่ 2 คาดว่าจะได้สารสกัดน้ำมันกัญชาเพิ่มอีกประมาณ 3,500 ขวด และในเดือนก.ย.จะปลูกรอบที่ 2 จะได้สารสกัดน้ำมันกัญชาประมาณ 10,000 ขวด ทุก 5 เดือน จากนั้นได้อีกเดือนละ 30,000 ขวด โดยโครงการระยะที่ 2 เป็นการปลูกทั้งแบบอินดอร์และกรีนเฮาส์ สามารถเพิ่มผลผลิตเป็น 150,000-200,000 ขวด คาดว่าจะปลูกได้ต้นปี 2563 ส่วนโครงการระยะที่ 3 เป็นการขยายพื้นที่การปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี</p> <p>- นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ป.ป.ส.ได้ทำหนังสือแจ้งว่าจะจัดส่งของกลางกัญชาแบบแห้ง 700 กก. ภายในสัปดาห์หน้า และจะทยอยส่งอีก 300 กก.ในภายหลัง เพื่อนำมาปรุงยาตำรับไทยตามที่รพ.อภัยภูเบศรทำได้ และวันที่ 10 ส.ค.ได้เชิญนายเดชา ศิริภัทร มาหารือการนำของกลางกัญชามาผลิตน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชาเพื่อใช้กับผู้ป่วยต่อไป</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการให้คำปรึกษาแบบสั้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วเกิดปัญหาจากการใช้ และศึกษาวิจัยโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรมสุขภาพจิตในโรควิตกกังวล ภาวะอารมณ์พฤติกรรมรุนแรงจากสมองเสื่อม การนอนหลับจากน้ำมันตำรับชัชวาลยาสน์ และเตรียมดำเนินการปลูกและสกัด ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จัดทำระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงและแทรกซ้อนจากปัญหาการใช้กัญชาและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนผ่านระบบสารสนเทศและสื่อต่างๆ</p> <p>- นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) กล่าวในงานประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 : สภากรรมการนานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด ว่า การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สามารถทำได้ตามมาตรา 4 อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถปลูก ปรุง และผสม พืชยาเสพติด 3 ชนิด ได้แก่ โคคา ผีน และกัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษา สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อปลูกเสรีหรือการปลูกบ้านละ 6 ต้น ในกลุ่มประเทศที่ดูเหมือนจะเปิดเสรี เช่น แคนาดา อเมริกา เนเธอร์แลนด์ ทำผิดกฎอนุสัญญาของ INCB ซึ่งกำลังถูกลงโทษแต่การลงโทษเป็นความล้มเหลวที่ควรจับตามอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผวก.ออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ thaiquote</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>มติชน</p> <p>คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>ต่างประเทศ</p>	<p>-นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผอ.รพ.สต. และหัวหน้าสถานีอนามัยทั่วประเทศ ขอความชัดเจนในนโยบายให้อสม.ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวถึงการให้สิทธิแพทย์พื้นบ้าน 3,000 คน ว่า หลังจากนั้นตำรับยา อ.เดชาต้องถูกพิจารณาจริง ๆ หมดข้ออ้างว่าขาดคุณสมบัติ ถ้าตำรับยาผ่านต้องดูต่อว่า อ.เดชาจะได้ของกลางมาผลิตน้ำมันกัญชาหรือไม่ แต่การที่นายอนุทินยอมเซ็นแก้ไขระเบียบฯ เป็นการแสดงความจริงใจขั้นที่หนึ่ง ทำให้อ.เดชายอมถอยเพราะเห็นความตั้งใจของรัฐมนตรี</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีขบวนการที่จะพยายามผูกขาดและสกัดกั้นไม่ให้คนไทยสามารถผลิตและเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชา โดยดำเนินการผ่านอก.และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยพันธุ์กัญชาที่อก.ใช้เป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาเฉลี่ยต่อละ 800 บาท และปลูกในระบบปิดโดยใช้เทคโนโลยี Medical Grade รวมถึงมีการว่าจ้างเอกชนในการปลูก ซึ่งการซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศและการว่าจ้างเอกชนปลูกจะส่งผลให้ยาจากสารสกัดกัญชามีราคาสูง ขณะที่ของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดำเนินการโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการผลิตได้</p> <p>ขณะที่ทราบว่าบริษัทต่างชาติยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 100 คำขอ ซึ่งยังไม่รู้รายละเอียดคำขอ และหากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุมัติจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการผลิตและใช้ยาจากสารสกัดกัญชาของคนไทยอย่างไรบ้าง</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษว่า ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาโดยไม่ผ่านการแนะนำจากแพทย์ มีอาการข้างเคียงถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินรพ.แล้วหลายราย นโยบายปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เริ่มชัดเจนมากขึ้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันให้ความเห็นว่า กระแสความเชื่อว่ากัญชารักษาได้ทุกโรค นโยบายรัฐที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่การศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาทางการแพทย์ยังไม่ชัดเจน อาจยากที่จะควบคุม ทั้งนี้ เมื่อเดือนมี.ค. คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ ได้ออกรายงานประจำปี มีข้อความตอนหนึ่งว่า บางประเทศที่ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ต้องเผชิญกับปัญหาทางสาธารณสุข และสังคมหลายเรื่อง รัฐไม่สามารถควบคุมได้ มีการลักลอบผลิตและจำหน่ายกัญชามากมาย และในบางประเทศสามารถใช้กัญชาได้เสรี และใช้เพื่อสันตนาการ นำไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่น บุคลากรทางการแพทย์จึงเสนอให้ภาครัฐดำเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปและศึกษาให้แน่ชัด มีการคัดกรอง เก็บข้อมูล และติดตามผลในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เปิดให้ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตขายกัญชาเพื่อการแพทย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเมเร็ง รวมไปถึง PTSD สามารถซื้อกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้</p>
<p>Nation tv ThaiPBS</p> <p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์</p> <p>ข่าวสด เว็บไซต์ประชา</p> <p>ไท เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์กระปุก ไทยรัฐ</p> <p>ออนไลน์ mthai</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมช.สธ. โพสต์ข้อความภายหลังได้รับการติดต่อจากทีมงานของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ. เพื่อปรึกษาหารือเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบุว่า ยินดีที่จะให้คำปรึกษา แต่ยืนยันเงื่อนไขว่าไม่รับตำแหน่งใดๆ และไม่รับค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะมาในฐานะประชาชนที่อยากเห็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึงให้ประชาชนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วย และเป็นแบบอย่างให้กับองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ</p>
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ปัญหา รพ.กมลไสยขาดยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 7 นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน ในพื้นที่ ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ และยืนยันว่า ขณะนี้ได้เร่งจัดสรรยามาไว้ที่รพ.กมลไสย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยตามปกติแล้ว ทั้งนี้จากการตรวจสอบการสั่งซื้อยาของรพ.กมลไสย พบว่า บางบริษัท รพ.ยังไม่สามารถซื้อเองได้ เนื่องจากยังติดขัดเรื่องเอกสารที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการชำระหนี้ค่างเก่า เบื้องต้นจังหวัดได้ให้เงินสนับสนุนประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อให้รพ.ในเครือข่ายจัดซื้อยาให้กับรพ.กมลไสยไปก่อน ส่วนปัญหาผู้ป่วยได้ยาไม่พอรับประทาน ได้สั่งการให้รพ.กมลไสยเช็ค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<p>ปริมาณยาที่จ่ายให้กับคนไข้ และส่งข้อมูลให้กับรพ.ภาพลื่นธุ์เพื่อสนับสนุนยาทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ พร้อมกับวางแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยปี 2563 จะสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท ส่วน นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สจ.ภาพลื่นธุ์ ขณะนี้มีคำสั่งให้ไปอบรมนอกพื้นที่เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และผู้บริหาร สธ. ได้สั่งให้มีการตรวจสอบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ.กมลลาไสยแล้ว</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาเร่งด่วนกว่าเรื่องกัญชา คือ รพ.กมลลาไสยขาดยาจ่ายให้กับผู้ป่วย ต้องตรวจสอบให้พบว่าเป็นการทุจริต หรือบกพร่องในการบริหารรพ. หรือมีปัญหาในระบบสาธารณสุข</p>
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ราคายารพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรพ.เอกชนประมาณ 43 ราย ไม่ได้จัดส่งข้อมูลราคาซื้อขายยามาให้ตามกำหนด อยู่ระหว่างเรียกมาชี้แจง หากยังเพิกเฉยจะดำเนินการตามกฎหมาย และวันที่ 9 ส.ค.นี้ กรมฯ จะแถลงความคืบหน้าการติดคิวอาร์โค้ดราคายา เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกนเปรียบเทียบราคายาที่ขายในรพ.เอกชนแต่ละแห่ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ</p>
มติชนออนไลน์ ThaiPBS เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>โรคโปลิโอ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่สอด และอสม. ได้เข้าไปหยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างตำบลบ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก</p> <p>นพ.จรัญ จันทมัตตการ นพ.สจ.ตาก กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า ในรัฐผาปูนตรงข้าม อ.ท่าสองยาง พบผู้ป่วยโรคโปลิโอแล้ว 5 คน ซึ่งตามหลักวิชาการจะมีผู้ติดเชื้อ 1 คน ต่อ 200 คน ทำให้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโปลิโอประมาณ 1,000 คน ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคโปลิโอขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องรณรงค์หยอดวัคซีนให้กับเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี และเด็กต่างตำบลอายุต่ำกว่า 7 ปี รวมทั้งลูกหลานแรงงานต่างด้าวที่ติดตามผู้ปกครองมาในประเทศไทยในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนทั้งหมด 100,000 คน โดยจะดำเนินการร่วมกับ 3 ภาคีเครือข่ายชาติพันธุ์ คือ เครือข่ายฝั่ง จ.ตาก, เครือข่ายฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายฝั่งเมียนมา ตั้งแต่ 8 ส.ค. - 9 ก.ย. 2562</p>
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ Nationtv.	<p>หญิงเสียชีวิตจากชื่อยากินเอง</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก ชูดาภา พรงาม ได้โพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์ว่า น้องสาววัย 25 ปี มีอาการปวดศีรษะไมเกรน ปวดหัว อาเจียน เวลาเป็นประจำเดือน ชื่อยาแก้ปวดจากร้านขายยากินต่อเนื่องเป็นเวลาปีกว่า กระทั่งเกิดอาการปวดศีรษะ แน่นหน้าอก อาเจียน และเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน แพทย์ชี้ว่าอาจจะเป็นเพราะรับยาปริมาณมากเกินไป</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict โพสต์เตือนเรื่องการรับประทานยาแก้ปวดไมเกรน ซึ่งหาซื้อได้ง่ายว่า เป็นยาอันตราย มีผลข้างเคียงถึงขั้นเสียชีวิต ต้องใช้ในการดูแลของแพทย์ หมอ แต่ทำไมคนไทยหาชื่อยาตัวนี้ง่ายเหลือเกิน ขนาดว่าคนที่ปวดหัวเพราะสาเหตุอื่น ๆ ยังชื่อยาตัวนี้มากินกันง่าย ๆ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นยาที่ควรใช้ในการดูแลของแพทย์และเภสัชเท่านั้น</p>
สำนักข่าวไทย	<p>โรคแพ้ภูมิตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันตนเองทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง อาการของโรคจะเป็น ๆ หาย ๆ มีการกำเริบและสงบเป็นระยะ พบได้บ่อยในเพศหญิง สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดโรค ได้แก่ การติดเชื้อ ยา แสงแดด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่มีผื่น ปวดข้อ ไปจนถึงอาการแสดงที่มีความรุนแรงถึงเสียชีวิต หากสงสัยจะมีการติดเชื้อหรือมีอาการผิดปกติที่อาจบ่งชี้ว่าโรคกำเริบ เช่น ไข้ อ่อนเพลีย มีผื่นขึ้นมากกว่าเดิม ปวดข้อ ผอมลง มีแผลในปาก เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์</p>
ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์	<p>เรียกคืนแตงมเทียม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ได้รับข้อมูลจาก บ. แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จก. และ บ. นีโอฟาร์ม จก. แจ้งขอเรียกคืนผลิตภัณฑ์แตงมเทียมซิลิโคนชนิดผิวขรุขระ เนื่องจากพบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทั้งนี้ หากแพทย์พบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์แตงมเทียม สามารถแจ้งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย. http://thaihpvc.fda.moph.go.th หรือ adr@fda.moph.go.th</p> <p>ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนทำศัลยกรรมแตงม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ รวมทั้งเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสำหรับผู้ที่ใช้แล้ว ควรตรวจสอบว่าตนเองฝังเต้านมเทียมที่เรียกคินน์หรือไม่ พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเต้านม รักแร้จนถึงกระดูกไหปลาร้าอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์ทันที</p>
<p>แนวหน้า เดลินิวส์</p>	<p>สัปดาห์นมแม่โลก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย จัดแถลงข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก โดยปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด "Empower Parents Enable breastfeeding เสริมพลังพ่อแม่ เพื่อนมแม่ยั่งยืน"</p> <p>-เสนอภาพข่าว น.ส.ระพีพรรณ วรรณพินทุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการ บขส. เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการส่งนมแม่ 18,000 คน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ นิวส์ทีวี เดลินิวส์ ไทยรัฐ ch3thailand แนวหน้า คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด มติชน เนชั่นทีวี</p>	<p>ดาราป้อนนมเป็นเลือด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเป๊ย ปานวาด ดาราสาว โพสต์ภาพในอินสตาแกรม ระบุว่า ป้อนนมแม่ออกมาเป็นก้อนเลือด มีสีแดงของเลือดปนผสม</p> <p>- พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กล่าวว่า สาเหตุที่นมแม่มีเลือดปนอาจมาจากการบีมน้ำนมแรงเกินไป หรือเกิดบาดแผลที่บริเวณหัวนม หรืออาจเกิดจากเนื้องอกที่เต้านมหรือหัวนม จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจ และไม่ควรนำนมที่มีเลือดผสมมาให้เด็กดื่ม เนื่องจากอาจได้รับเชื้อโรคบางชนิดที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านน้ำนมได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ได้ร่วมกับ บ. ซ้อปี้ (ประเทศไทย) จก. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายเชิงรุก โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยออย.ให้คำแนะนำด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ แนวทางการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ที่ถูกต้องและ บ.ซ้อปี้ฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อห้ามในการโฆษณา มาตรการลงโทษผู้ขายสินค้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อผู้ขายสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จาก Keywords เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยมีแหล่งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูล ออย. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ ออย. มุลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งตั้งแต่เดือนม.ค.-มิ.ย. 2562 สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิ้นโฆษณา</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปัญหาหมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่ภาคใต้วันที่ 7 ส.ค. 12-86 มคก./ลบ.ม. สาเหตุจากไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุภายในประเทศ และหมอกควันข้ามแดน ได้ส่งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้า เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รับทราบและหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ควบคุมคุณภาพอาหาร</p> <p>-เสนอข่าวรองผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมตลาดสดทุ่งเจริญ ถ.เปรมประชาราษฎร์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แนะนำพ่อค้าแม่ค้าให้รักษาคุณภาพอาหารและปริมาณการขาย เนื่องจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก</p>
<p>สยามกีฬา แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.ราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ กองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร ในกิจกรรมน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และเชิญชวนบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษเทพ เนตรอรุณ ปลัดอำเภอสองพี่น้อง นายชูชาติ คุณะวนิชพงษ์ ผช.สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้อง และรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านรางกร่าง ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 9 ราย พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ออกสำรวจสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ผู้จัดการรายวัน	<p>บริการสุขภาพทางไกล</p> <p>-เสนออินโฟกราฟิก นวัตกรรมทางการแพทย์และระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางรองรับระบบดูแลสุขภาพทางไกล เพื่อให้ประชาชนอาศัยในพื้นที่ชนบททางไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรพ. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กสทช. และ สธ.</p>
ข่าวสด	<p>โรคมลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า ชาวบรูไนในทวีปแอฟริกาเสียชีวิตด้วยไข้มาลาเรียแล้วกว่า 1,801 คน ระหว่าง 1 ม.ค.-21 ก.ค. 2562 จากผู้ป่วย 5.7 ล้านคน หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยูเอ็นระบุสาเหตุมาจากการขาดทรัพยากรบุคคล การขนส่ง และการเงิน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch